

Pananalapi ng Simbahan

Linggo 18 Gumagastos ang Simbahan pera sa: 1. Mga Pastor 2. Mga Misyonero at 3. Balo lamang kung kinakailangan (ie Mga Balo ng mga nasa Ministro) Kung ang Ang mga tao sa iyong Simbahan ay Disiplina susuportahan nila ang mga ministro nito. Isang Simbahan na hindi nagbabayad ng singil nito ay isang nakakahiya sa pangalan ni Jesus at dapat humingi ng tawad sa mga utang nito, isaalang-alang ang isang pagbabago sa pamumuno (1 Tim 3 Ang mga pinuno ay dapat magkaroon ng mabuting reputasyon sa pamayanan) at "napatunayan muna." Pag-aralan ang 2 Hari 4: 7 Kawikaan 3: 9-10, 27-29, 1 Corinto 9: 1-27, 1 Timoteo 5 ("Karangalan" = Suporta) Ang mga pastor ay suportado sa pananalapi upang "pakainin ang mga tupa" (Juan 21), iyon ay, upang matiyak na bawat Kristiyano umabot sa kapanahunan, Colosas 1:28 (kabisaduhin ang talatang ito).

Isang kapatid na nagkakasala

Linggo 19 Ang kasalanan ay totoong responsibilidad para sa mga namumuno sa Simbahan. Kung hindi sila makitungo na may kasalanan, pagkatapos ang mga namumuno mismo nagkakasala. ISULAT ANG TIYAK Mga Hakbang na kukunin ng mga namumuno. Pansinin sa 1 Mga Taga-Corinto 5, kung saan mo sisirain iyong Simbahan kung napabaya mo ito. Mateo 18, 1 Mga Taga Corinto 4: 14-5: 13, 1 Timoteo 5: 19-25, Filemon (pagpapanumbalik ng a kapatid na lalaki)

Pamagat ng Bagong Tipan na Dapat Malaman

Mga Taga-Efeso 4: 11-17 (BASAHIN ang kabanata)

Mga Apostol - Ang mga kalalakihan na si Hesus Mismo inatasan at ibinigay ang Pamagat na ito at mga makahimalang kapangyarihan sa Mateo 10: 1-10. Ang mga gawaing ito ng himala ay ang "mga palatandaan ng isang mga Apostol" sabi ng 2 Corinto 12:12.

Mga Propeta - Ang Mga Propeta sa Lumang Tipan at marahil ang ilan sa Mga Gawa. Tandaan na sa

Taga-Efeso 2:20 literal na binabasa nito ang "Ang Mga Apostol na Propeta din." Si Hesus at ang mga Apostol na Propeta din, ang pundasyon kung saan ka nakasakay itinayo. "Mga Ebanghelista at Pastor-Guro mangaral LANG SA PUNDASYON NA ITO!

Mga Ebanghelista - Mga lalaking nagpahayag ng mabuting balita ni Jesucristo.

Mga pastor na guro (ito ang literal na pariralang Greek) - Ang PASTOR ay a salita para sa isang Pastol na nagpapakain ng Tupa. Nagpakain sila sa pamamagitan ng Pagtuturo. Maraming mga salita ilalarawan ang opisina:

a. 1 Timoteo 3: 1-2 "ang tanggapan ng a obispo "o literal na" Episcopos "ay nangangahulugang matatanda o isang Foreman sa isang site ng trabaho.

b. Tito 1: 5-9 Ang mga Obispo AY MATATANG (Ang "presbuteros" ay literal na Mas Matanda) Yung hindi Bago!

c. Gawa 20:17 Ang mga matatanda ay mga tagapamahala (sa v. 28) at AY mga Pastor (o Shepherds). Walang iba pang mga Pinuno isang lokal na Simbahan. Ang mga ito ay simple:

1. MATATANDA (Mas Matanda o Presbyter)
2. MAGAPANGASIWA (Mga nagpapanatili ng mata sa mga bagay o Greek na "Episcopos")
3. PASTORS o PASTOL (Isa na nagpapakain at nagpoprotekta sa Tupa). Tandaan na sila ay isang GRUPO ng Men at hindi kailanman "isang lalaki" na nag-iisa. Ang lalaki kasama sila na tumatanggap ng espesyal na pagsasanay ay simpleng isang "Pastor na isa ring Guro." Siya ay nangangasiwa kasama ang iba pang mga Pinuno.

Alagad - Isang Mag-aaral

ANG PROGRAMA NG PAGSASANAY NG PAGDIDISIPULO AYON SA BIBLIYA

Bahagi III

PAGSASANAY SIMBAHAN Mga pinuno

Ang 2 Timoteo 3: 16-17 ay nagsasaad na ang Ang mga banal na kasulatan, na hininga ng Diyos, ay magbigay ng kasangkapan sa isang tao para sa bawat mabuting gawa nila ay kailanman gawin para sa Panginoon. Sa Juan 8 si Jesus Sinabi Niyang palayain ang isang tao mula sa pagka-alipin upang magkasala sa pamamagitan ng Kanyang Salita (mga aral). Ang Pag-aaral na ito ay susundan ng Bibliya pattern sa pagsasanay sa iyo para sa pamumuno. Tandaan na sa Diyos ang iyong pagkatao Ay lahat! Masamang tauhan kaysa maka-Diyos ay malinaw sa Santiago 3-4 Isang pantas na tao ay kilala "sa pamamagitan ng kanyang mabuting pag-uugali."

Panimula

1. Ang mga Pinuno ng Simbahan ay palaging pinili dahil sa kanilang magandang ugali at katapatan sa kanilang Panginoon. 1 Timoteo 3, Tito 1. Lagi silang napili ng ibang mga Pinuno (hindi ang kanilang mga sarili!).

2. Dapat na nangunguna ang mga Lider ng Simbahan! Ang paggawa ng wala ay nangangahulugang ang isang lalaki ay hindi nangunguna at dapat magbitiw sa tungkulin posisyon na hinahawakan niya upang hayaang mamuno ang iba. Gayunpaman, kapag natututo, ang mga Disipulo nagpunta KAY Hesus, nakikinig lamang sa una, pagkatapos paghahatid, pagkatapos ay umabot, at sa wakas ay nangunguna sa iba.

3. Kailangang malaman ng mga Lider ng Simbahan ang Mga Pangunahing Kaalaman sa Bibliya. Si Hesus ay hindi turuan ang mga Alagad ng Mga Batayan ng Bibliya! Nasa kanila na iyon BAGO tumawag na maging Mga Disipulo. Ipinapalagay sa iyo ng pag-aaral na ito pamilyar, tulad ng dati, sa Bibliya Dapat mayroon ang isang Lider ng Simbahan basahin ang buong Bibliya hanggang sa bilang a umpisahan Pagkatapos nito, isang pagwawagi ng ang mga sumusunod na Libro ay magsasanay ng isang Simbahan Pinuno sa pamamagitan ng pagbabasa ng BAWAT na seksyon sa pamamagitan ng ARAW-ARAW para sa hindi bababa sa 2 linggo. Tapos na ito HABANG NAGSISILBIHAN SILA!

Saklaw ng Gabay sa Pag-aaral na ito ang Mga Aklat ng Banal na Kasulatan na naglalarawan sa Pagpili ng mga Lider ng Simbahan. Walang sinuman Pinipili o Nag-orden sa Kanilang Sarili, at kahit ang mga Apostol mismo ay hindi maliban sa pag-aalis, sabi Galacia 1 - Alalahanin si Judas!).

SINASANAY ANG MGA SA PAGGAWA!

Ang mga namumuno sa Pagsasanay ay dapat na kasama ng Mga pinuno na nasa ministeyo na posisyon. Nanonood at tumutulong muna kagaya ng ginawa ng mga Mag-aaral. Dapat sila ay nasa ang mga pagpupulong ng Lupon ng Simbahan at Nakikipag-ugnay; kahit na walang awtoridad. Para kay dalawang buwan dapat ang kanilang mga pangalan nai-post, o ipinaalam sa Simbahan, na sila ay itinuturing na isang Pinuno ng Simbahan. Pinapayagan ang mga tao na ipahayag ang anumang mga alalahanin na mayroon sila tungkol sa ang ugali nila. Sa pagtatapos ng dalawang buwan oras na sila ay kumpirmadong lamang. Walang sinuman ay naging isang Church Leader sa Bibliya ni pagboto. "Hayaan silang mapatunayan muna" 1 Tim 3.

Bahagi 3 Kurso sa Pagsasanay sa Pamumuno

Basahin ang bawat seksyon araw-araw para sa hindi bababa sa isa linggo Tumutok sa Mga Pinuno, ng Simbahan at Ano ang Ginawa nila at HINDI GINAWA.

Ebanghelyo ni Juan Ang Ebanghelyo para sa Mga Kristiyano. Mga Sagot Sino, Ano, Kailan, Kung Saan, Bakit at Paano para sa lahat, at dapat maging ng bawat Mananampalataya. Inilalarawan kung ano ang Ginagawa ng Banal na Kasulatan, Ano Ginagawa ni Jesus, kung ano ang Ginagawa ng Espiritu at kung ano ang dapat gawin ng mga Mananampalataya. Tagubilin sa kung sino ang obligado sa ano!

Linggo 1 Juan 1-6
Linggo 2 Juan 7-12

Linggo 3 Juan 13-21

Mga Gawa Pagsisimula ng Kristiyanismo at ang pagbabago mula sa Judiong Jerusalem sa mga dulo ng mundo, o ang Gentile Church.

Linggo 4 Gawa 1-6
Linggo 5 Gawa 7-11
Linggo 6 Gawa 12-16
Linggo 7 Gawa 17-22
Linggo 8 Gawa 23-28

1 Timoteo Ipinaliliwanag ni ang Kayarian ng a Lokal na Simbahan. Tukuyin ang bawat salita sa kabanata 3. Tandaan na "kinakailangan" sa 3:15
Linggo 9 1 Timoteo

2 Timoteo Ipinapaliwanag ni Pagiging Mag-alagad sa a Lokal na Simbahan. Sino po Paano?
Linggo 10 2 Timoteo

Tito pagtatanim ng isang lokal na simbahan. Paano?
Linggo 11 Si Tito

1, 2 Corinto Inaayos ang isang Broken Lokal Simbahan = Ang ISIP NI CRISTO!
Linggo 12 1 Corinto 1-9
Linggo 13 1 Corinto 10-16
Linggo 14 2 Corinto 1-13

Galacia Panunumbalik ng Ebanghelyo sa a Lokal na Simbahan.
Linggo 15 Galacia

Paano Tratuhan ang Mga Bagong Kristiyano
Linggo 16 1, 2 Tesalonica
Filemon (Namamagitan)

Mag-order sa isang lokal na simbahan
Linggo 17 Santiago